



ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๕๔๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓ /ว ๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับทราบแนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎหมาย โดยเฉพาะการเพิ่มมิติของระบบการบริการแก่ผู้พิการแบบการสงเคราะห์ ไปสู่การพัฒนาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมพลังให้แก่ผู้พิการมากขึ้น โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ/หรือ บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม งานด้านสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ ดังกล่าว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖ รุ่น ๆ ละประมาณ ๓๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๐ คน ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด ได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอแจ้งรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในรุ่นที่ ๑ -๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้รับจากการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสืบค้นเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมฯ ดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th เข้าถึงได้จาก หัวข้อ “e-book”



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๕ / โทรสาร. ต่อ ๔๑๐๓,๔๑๓๔
e - mail : dla0891_3@dla.go.th